



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สพฐ. สคส. กลุ่มระบบบัญชี โทร. ๐๒ - ๒๘๘๕๖๑๓ ภายใน ๕๖๑๓

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๖๓๒

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMS ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก และหน่วยงานที่เทียบเท่าสำนัก

ด้วย สคส. มีหน้าที่ในการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลในเรื่องการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในทุกๆ ปีที่ผ่านมา กำหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMS ซึ่งหลักฐานที่ใช้ประกอบการประเมินดังกล่าว กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในส่วนราชการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของค่าใช้จ่าย และมีหลักฐานแสดงการตรวจสอบจากหัวหน้าศูนย์ต้นทุนเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลต้นทุน ศูนย์ต้นทุน หรือกิจกรรมย่อย ซึ่งจากการประสานกับกรมบัญชีกลางแจ้งว่า หน่วยงานสามารถดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของปีก่อนเป็นแนวทางในการดำเนินการ เนื่องจากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนั้น สคส. จึงได้เรียกรายงานค่าใช้จ่ายทุกสำนักที่ได้มีการใช้จ่ายเงินจริง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ลงเว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์ (<http://www.finance-obec.net>) โดยให้แต่ละสำนักเรียกรายงานค่าใช้จ่ายของตนเองจากลิงก์ (ตั้งรายละเอียดแนบ) เพื่อเรียกข้อมูลค่าใช้จ่ายของตนเองมาตรวจสอบความถูกต้องและให้ผู้บริหารของสำนักลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลค่าใช้จ่ายในรายงานหน้าสุดท้าย ซึ่งรายงานค่าใช้จ่ายดังกล่าวใช้เป็นหลักฐานแสดงถึงการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่าย และเมื่อผู้บริหารของสำนักรับรองความถูกต้องแล้ว ขอให้แต่ละสำนักจัดส่งรายงานค่าใช้จ่ายเฉพาะรายงานค่าใช้จ่ายหน้าแรกและหน้าสุดท้ายที่มีลายมือชื่อผู้บริหารรับรองข้อมูลเรียบร้อยแล้วส่งให้ สคส. ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อจะรวบรวมและจัดส่งให้กรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่กำหนดตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีต่อไป

อนึ่ง รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกจากระบบ GFMS เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละสำนักที่ได้มีการใช้จ่ายเงิน ซึ่งแต่ละสำนักได้แจ้งรหัสกิจกรรมย่อยทุกครั้งที่ยื่นเบิกเงิน และได้ผ่านการกันเงินและตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายจากสำนักการคลังและสินทรัพย์ก่อนทำการขอเบิกเงินในระบบ GFMS ในระดับหนึ่งแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือดำเนินการตามกำหนดเวลาดังด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นางสาวพิชกรันย์ เมธาอักษรเกียรติ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๔